



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอให้มีการรื้อถอนบล็อกคอนเวียร์ส  
ข้างวัดโคกพุทธา หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าในพื้นที่  
บล็อกคอนเวียร์ส ข้างวัดโคกพุทธา หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในช่วงฤดูน้ำหลากมักจะมีเศษวัชพืชไหลมาสะสมในบริเวณดังกล่าวเป็น  
อุปสรรคต่อการระบายน้ำ และในปัจจุบันเกษตรกรใช้เส้นทางอื่นที่มีความสะดวกกว่า และมีความต้องการให้รื้อ  
ถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
แจ้งว่า สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๒ ขณะนี้พ้นระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง และไม่ได้รับโอนหรือขึ้นทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว  
มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแต่อย่างใด สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังคงเป็น  
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้  
ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ในการรื้อถอนออกไปจำเป็นต้องสอบถามการใช้ประโยชน์และความต้องการของ  
ประชาชนเสียก่อน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และอำนวยความสะดวก  
เป็นธรรมแก่ประชาชน จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่  
งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลาราชการ หรือทาง  
<http://facebook.com/อบต.วัดโบสถ์> อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี หรือสแกนผ่าน QR-Code ด้านล่างนี้  
(โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคำสุภาพ) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะพิจารณา  
ดำเนินการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน  
ตำบล โทร. ๐-๓๘๑๖-๓๑๐๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



  
(นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์